

Số: /NQ-HĐND

Chư Sê, ngày tháng 7 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ KHÓA X - KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 24 tháng 11 năm 2019;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện; Cục Thi hành án dân sự huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung các báo cáo: Báo cáo số 650/BC-HĐND ngày 01/7/2024 của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 8/7/2024 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Kỳ họp thứ Mười Ba về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện, sự phấn đấu nỗ lực của quân và dân các dân tộc, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,3%; trong đó: nông lâm thủy sản tăng 5,56%, công nghiệp xây dựng tăng 15,9%, thương mại dịch vụ tăng 11,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng¹.

Tổng diện tích gieo trồng 36.278,6 ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt 9.536,1 tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp, khuyến nông được triển khai kịp thời, đã hỗ trợ giống lúa mới cho vụ đông xuân trên 800 ha, với trên 4.100 hộ dân ở các xã thị trấn; chương trình tái canh cây cà phê được triển khai với trên 168 ha/459 hộ ở 13 xã, thị trấn; hỗ trợ phân bón từ kinh phí khắc phục thiên tai cho trên 613 ha.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia: Nông thôn mới, Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi; Giảm nghèo bền vững đều được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt và có nhiều chuyển biến.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển ổn định, công tác quản lý nhà nước về đô thị, cấp phép xây dựng, quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 24/6/2024 là 42,357 tỷ đồng, đạt 38,71% KH tỉnh, đạt 25,70% KH Nghị quyết HĐND huyện. Trong đó, thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp là 41,834 tỷ đồng đạt 42,21% KH tỉnh và đạt 28,04% Nghị quyết HĐND huyện; Tổng chi ngân sách huyện là 266,776 tỷ đồng đạt 41,90% KH tỉnh và 38,85% KH huyện. Trong đó chi cho đầu tư phát triển 22,90 tỷ, chi thường xuyên 240 tỷ, nộp ngân sách cấp trên 3,79 tỷ.

- Công tác giáo dục và đào tạo được triển khai tích cực. Năm học 2023 - 2024 toàn ngành có 49 cơ sở giáo dục; trong đó (có 47 cơ sở giáo dục công lập; 02 trường Mầm non tư thục) với tổng số lớp 762 lớp; tổng số trẻ, học sinh công lập là 27.846 trẻ. Công tác vận động, huy động học sinh đến trường được quan tâm, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đúng độ tuổi được 92,16%; Tỷ lệ học sinh THCS đi học đúng độ tuổi được 97,18%.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, chất lượng khám, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện được nâng lên²; cơ sở vật chất và đội ngũ y, bác sỹ tại các trạm y tế xã, thị trấn từng bước được tăng cường;

Hoạt động thông tin, truyền thông đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,

¹ Ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 26,96%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 39,71%, ngành dịch vụ chiếm 33,33%

² Đã khám chữa bệnh được 67.496 lượt người (tại Trung tâm Y tế huyện 45.209 bệnh nhân và Trạm Y tế xã 22.287)

xây dựng hệ thống chính trị nổi bật của đất nước, địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao; tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Chư Sê lần thứ IV thành công tốt đẹp.

- Quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững; tổ chức Lễ giao quân cho thanh niên nhập ngũ năm 2024 với 236 công dân, đạt 100% KH đề ra; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn được tăng cường, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh trấn áp các loại tội phạm vào các dịp lễ, tết, ... đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định.

- Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp được thường xuyên đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Duy trì thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam được thực hiện thường xuyên. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động và thực hiện quy chế làm việc đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024. Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực theo quy định và tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác TĐ-KT năm 2023, phát động thi đua năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như:

Tình hình nắng hạn gây thiệt hại về cây trồng còn xảy ra; 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia thực hiện còn nhiều vướng mắc, tiến độ giải ngân chậm (*Chương trình Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*); công tác đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc; công nghiệp, tiểu công nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa thu hút được các nhà máy, xí nghiệp vào huyện để tạo công ăn việc làm bền vững cho nhân dân; tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn có 04/10 nội dung thu chưa đạt tiến độ (*theo báo cáo số 325/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện*)³. Nguồn thu ngân sách còn phụ thuộc lớn vào thu tiền sử dụng đất; giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản chậm, chỉ đạt 29,95% kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa kịp tiến độ đề ra; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, khiếu nại của người dân còn để kéo dài, có chiều hướng phức tạp như: đơn của các hộ dân khu dân cư xã Dun – Ia Pal, đơn của các hộ dân liên quan đến trại heo tại xã H Bông; đơn của một số hộ dân trên địa bàn thị trấn ...; trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tội phạm về ma túy tăng so với cùng kỳ; tai nạn giao thông diễn

³ Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 33,79%; tiền sử dụng đất chỉ đạt 17,13%; thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 31,14%; các khoản phạt do ngành thuế thực hiện 27,05%.

biến phức tạp tăng về 02 chỉ số; ý thức thực thi công vụ, kỉ luật, kỉ cương hành chính của một số phòng ban, đơn vị, xã, thị trấn, có lúc, có nơi chưa tốt, nên hiệu quả, hiệu lực hành chính chưa cao.

II. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024

Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thông nhất với các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 mà HĐND huyện và UBND huyện đã đề ra. Đồng thời đề nghị UBND huyện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu tại Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND huyện Chư Sê khóa X về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2024. Nhất là phải có giải pháp căng cơ đối với các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà 6 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch.

2. Chỉ đạo tập trung triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ khuyến nông đến bà con nhân dân đúng đối tượng, thời vụ, chất lượng vật tư, phân bón hỗ trợ; nghiên cứu các giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp huyện, trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định, nhất là định hướng ngành nông nghiệp huyện sau khi đã tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 18/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX về việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 trên địa bàn huyện Chư Sê; làm tốt công tác khuyến nông, để tuyên truyền vận động nhân dân hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với lòng ghép triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng và nhà nước về nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024 đạt kết hoạch.

3. Tập trung rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia gồm: xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn của 03 Chương trình này, đảm bảo tất cả các chính sách của các chương trình mục tiêu phải đến được tới đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng hiện đang tồn tại, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Giải quyết kịp, dứt điểm các kiến nghị của công dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.

5. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách huyện, các xã thị trấn; có giải pháp căng cơ đối với việc khai thác quỹ đất trong kế hoạch năm 2024 như: Khu dân cư Nguyễn Tri Phương; Khu dân cư xã Dun, Ia Pal; Ia Hlop, Bar Măih ... đã bảo theo đúng quy định; có giải pháp đối với các nguồn thu thuế chưa đạt kế hoạch;

Điều hành chi ngân sách đúng luật định, đảm bảo nhiệm vụ chi hoạt động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bố trí nhân lực đảm nhiệm nhiệm vụ đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tài chính – ngân sách được giao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện; chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nguồn lực giáo viên, nhân viên, tuyển sinh các cấp học để đón năm học mới 2024 – 2025 đảm bảo chất lượng. Gắn với tiếp tục thực hiện tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Có giải pháp cụ thể để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua Bảo hiểm Y tế theo đúng chỉ tiêu mà HĐND huyện đã giao; đảm bảo công tác quản lý nhà nước về y, dược của các cơ sở trên địa bàn huyện; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

7. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm; Tập trung các nguồn lực đầu tư giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2024 mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2% và tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt 3%; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhất là trong tháng 7, để hướng đến kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

8. Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc trong nhân dân; Quan tâm giải quyết, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là một số vụ việc kéo dài, phức tạp như: Khu dân cư xã Dun – Ia Pal, Chợ Trung tâm Chư Sê, Trại Heo H Bông, liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đất đai tại thị trấn Chư Sê.

9. Tăng cường công tác nắm chắc tình hình các làng trọng điểm, các hoạt động tổ chức trốn ra người ngoài trái phép; giữ vững an ninh chính trị ngay tại cơ sở, thôn, làng. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn, phấn đấu giảm tình hình vi phạm giao thông trên cả 3 tiêu chí.

10. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện theo luật định; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban

MTTQVN huyện trong việc thông tin, phối hợp; tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch, giải pháp, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân huyện huyện Khoá X - Kỳ họp thứ Mười Ba đã thông qua.

2. Thường trực Hội đồng nhân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn hiện nay, để đảm bảo hoàn thành đạt, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024. Các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2024 vẫn còn khá nặng nề. Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, không ngừng đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thi đua lập thành tích trong lao động sản xuất, học tập và công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Chư Sê Khoá X – Kỳ họp thứ Mười Sáu, thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, Phó CT. UBND huyện;
- BTT. UBNDTTQ huyện;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND; VP. UBND tỉnh;
- Các Phòng, Ban thuộc huyện;
- HĐND&UBND các xã, thị trấn;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Cổng thông tin Điện tử huyện;
- Lưu: VT, HĐ.

CHỦ TỊCH

Dương Mạnh Mẫn